

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/วศ๔



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมือง ตรัง ๙๒๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด และหน่วยงานในสังกัดผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ใช้ Template ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด และโครงสร้างการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดดำเนินการโครงการระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๗ ในรูปแบบ online เดือนละ ๒ ครั้ง จำนวน ๑๐ ครั้ง

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถลงทะเบียนจองวันเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ได้ทาง <http://www.oic.go.th/infotraining> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพนิดา พุ่มชำ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

ลิงค์ลงทะเบียน



<http://www.oic.go.th/infotraining>

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๔๔๐

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๙๐๑๖